

สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน

ลำดับ	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	สมรรถนะที่ ๑	สมรรถนะที่ ๒	สมรรถนะที่ ๓
	ประเภทวิชาการ			
๑	นักวิชาการเกษตร	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การคิดวิเคราะห์
๒	นักสำรวจดิน	การคิดวิเคราะห์	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน
๓	นักวิทยาศาสตร์	การมองภาพองค์รวม	การคิดวิเคราะห์	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
๔	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	การคิดวิเคราะห์	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน
๕	เศรษฐกร	การคิดวิเคราะห์	การมองภาพองค์รวม	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
๖	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การคิดวิเคราะห์
๗	วิศวกรโยธา	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การคิดวิเคราะห์	การมองภาพองค์รวม
๘	วิศวกรเครื่องกล	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	ความเข้าใจผู้อื่น
๙	วิศวกรการเกษตร	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การคิดวิเคราะห์	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
๑๐	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การคิดวิเคราะห์	การสืบเสาะหาข้อมูล
๑๑	นักจัดการงานทั่วไป	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
๑๒	นักทรัพยากรบุคคล	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
๑๓	นิติกร	การคิดวิเคราะห์	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การสืบเสาะหาข้อมูล
๑๔	นักวิชาการพัสดุ	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การคิดวิเคราะห์
๑๕	นักวิชาการเงินและบัญชี	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การคิดวิเคราะห์
๑๖	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	การคิดวิเคราะห์	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การดำเนินการเชิงรุก
๑๗	นักวิชาการเผยแพร่	การดำเนินการเชิงรุก	การสืบเสาะหาข้อมูล	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
๑๘	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การคิดวิเคราะห์
๑๙	นักวิชาการช่างศิลป์	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การมองภาพองค์รวม
๒๐	สถาปนิก	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การคิดวิเคราะห์
๒๑	บรรณารักษ์	ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ	การดำเนินการเชิงรุก	การมองภาพองค์รวม

สมรรถนะประจำตำแหน่ง กรมพัฒนาที่ดิน

ลำดับ	ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน	สมรรถนะที่ ๑	สมรรถนะที่ ๒	สมรรถนะที่ ๓
	ประเภททั่วไป			
๑	เจ้าพนักงานการเกษตร	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การคิดวิเคราะห์
๒	เจ้าพนักงานธุรการ	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
๓	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	การคิดวิเคราะห์	การมองภาพองค์รวม	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
๔	เจ้าพนักงานพัสดุ	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ	การคิดวิเคราะห์
๕	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์	ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ	ความยืดหยุ่นผ่อนปรน	ความเข้าใจผู้อื่น
๖	นายช่างสำรวจ	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ	การคิดวิเคราะห์
๗	นายช่างโยธา	ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม	การคิดวิเคราะห์	การมองภาพองค์รวม
๘	นายช่างเครื่องกล	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การสืบเสาะหาข้อมูล
๙	นายช่างศิลป์	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การมองภาพองค์รวม
๑๐	นายช่างพิมพ์	การสืบเสาะหาข้อมูล	การคิดวิเคราะห์	การดำเนินการเชิงรุก
๑๑	นายช่างไฟฟ้า	การมองภาพองค์รวม	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การคิดวิเคราะห์
๑๒	นายช่างภาพ	การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการงาน	การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น	การมองภาพองค์รวม